

Source :

ข่าวหุ้น

Date : 7 พ.ย. 2561

Page :

12

No :

น้ำมันดิบ - สหรัฐให้ 8 ชาติซื้อน้ำมันอิหร่านต่อได้

รอยเตอร์ - ราคา**น้ำมันปรับตัวลง**เมื่อวานนี้ทั้งที่สหรัฐคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่าน เนื่องจากสหรัฐยกเว้นให้ 8 ชาติที่เป็นลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ของอิหร่านนำเข้าน้ำมันต่อได้อีก 180 วัน ขณะเดียวกันมีความกังวลว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจ อาจจำกัดการเติบโตของดีมานด์น้ำมัน เทเรดเดอร์แนะให้จับตาว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังครบ 180 วันไปแล้ว

ตราสารน้ำมันดิบยูเอส เวสต์ เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต (WTI) อยู่ที่ 62.86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ ลดลง 24 เซนต์ หรือ 0.4% ส่วนตราสารน้ำมันดิบเบรนต์ปรับตัวลง 48 เซนต์ หรือ 0.7% อยู่ที่ 72.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

นักวิเคราะห์ กล่าวว่า การคาดการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงในเดือนที่จะมาถึงส่งผลกระทบต่อแนวโน้มดีมานด์น้ำมัน ในขณะที่เดียวกันความกังวลเรื่องซัพพลายได้ลดลงหลังจากที่รัฐบาลออกขังตันอนุญาตให้ 8 ชาติที่นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านซื้อน้ำมันต่อไปได้

รัฐบาลออกขังตันได้ยกเว้นให้ 8 ชาติ คือ จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิตาลี กรีซ ไต้หวัน และตุรกี ซื้อน้ำมันจากอิหร่านได้อีก 180 วัน ซึ่งหมายถึงว่าอิหร่านยังสามารถส่งออกน้ำมันได้จำนวนหนึ่ง

ในขณะที่การส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านอาจลดลงเหลือมากกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายน เทเรดเดอร์และนักวิเคราะห์กล่าวว่า ตัวเลขการส่งออกน้ำมันของ

อิหร่านอาจจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งตั้งแต่เดือนธันวาคม เนื่องจากผู้นำเข้าซึ่งรวมถึงจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ใช้สิทธิ์ยกเว้นเพื่อสั่งน้ำมันดิบจากอิหร่าน

แหล่งข่าวหลายรายได้เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า จีนได้รับยกเว้นให้นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านได้ประมาณ 360,000 บาร์เรลต่อวัน ในขณะที่ข้อมูลของแพลตัสชี้ว่า เกาหลีใต้ได้รับอนุญาตให้นำเข้าน้ำมันได้ประมาณ 130,000 บาร์เรลต่อวัน ส่วนญี่ปุ่นก็กล่าวเมื่อวันอังคารว่าจะเพิ่มการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านตามที่ได้รับยกเว้น

จามีล อะหมัด ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยตลาดบริษัทเอฟเอ็กซ์ทีเอ็ม กล่าวว่า เนื่องจากตลาดน้ำมันได้คาดการณ์ไว้แล้วต่อกรคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่าน ดังนั้นจึงหันไปให้ความสนใจต่อแนวโน้มดีมานด์น้ำมันทั่วโลกมากกว่าเพราะว่าความไม่แน่นอนจากภายนอกกำลังส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมองว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการเติบโตของดีมานด์น้ำมันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อน้ำมันมากขึ้นในเดือนที่จะมาถึง

การอ่อนตัวของค่าเงินกำลังกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจสำคัญในเอเชีย เช่น อินเดีย และอินโดนีเซีย ในขณะที่เดียวกัน การพิพาทการค้าระหว่างจีนและสหรัฐกำลังคุกคามต่อการเติบโตของสองเศรษฐกิจใหญ่สุดในโลก

แม้ว่าสหรัฐคว่ำบาตรน้ำมันต่ออิหร่าน แต่น้ำมันมีปริมาณมากเพียงพอในขณะนี้เพราะว่ารัสเซีย สหรัฐ และซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่สุดของโลกผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น โดยการผลิตน้ำมันของสามประเทศนี้รวมกันมากกว่า

33 ล้านบาร์เรลต่อวันเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคม ซึ่งหมายถึงว่าการผลิตของสามชาตินี้มากกว่าหนึ่งในสามของการบริโภคน้ำมันดิบทั่วโลก ซึ่งมีปริมาณเกือบ 100 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ท่ามกลางซัพพลายอันเหลือเฟือ บริษัท ซาอุดี อารามโก เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลก ได้ลดราคาน้ำมันเกรด อาหรับไลท์ในเดือนธันวาคมให้กับลูกค้าในเอเชียประมาณ 10 เซนต์ต่อบาร์เรลเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน โดยสูงกว่าราคาเฉลี่ยน้ำมันดูไบและโอมานอยู่ 1.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

แรงกดดันต่อราคาน้ำมันได้ทำให้เทเรดเดอร์การเงินกลัว การตัดตัวของหุ้นได้หายไปอย่างช้า ๆ เมื่อความกังวลเรื่องการค้าและเฟดเข้ามาครอบงำ

ผู้จัดการกองทุนบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ขายสุทธิอุปทานและตราสารที่เกี่ยวกับน้ำมันเป็นสัปดาห์ที่ห้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อความกังวลเกี่ยวกับการคว่ำบาตรอิหร่านหายไปและนักลงทุนหันมาโฟกัสเกี่ยวกับความกังวลเรื่องเศรษฐกิจ

จากข้อมูลของผู้คุมระเบียบและตลาดต่าง ๆ ผู้จัดการพอร์ตน้ำมันได้เป็นผู้ขายสุทธิ 371 ล้านบาร์เรลนับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ซึ่งทำให้การทำเนตลงโพลีซันอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือน

เทเรดเดอร์น้ำมันกล่าวว่า ในขณะนี้ต้องจับตาว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่การยกเว้นให้ซื้อน้ำมันอิหร่านครบ 180 วันไปแล้ว ■